

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THÁI NGUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2200* /UBND-TH

Thái Nguyên, ngày *10* tháng 6 năm 2019

V/v tham mưu giải quyết những  
nội dung đề xuất, kiến nghị  
của huyện Định Hóa

Kính gửi:

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ;  
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và  
Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  
Công Thương; Công an tỉnh; BQL dự án ĐTXD  
các công trình giao thông tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND huyện Định Hóa.

Để chuẩn bị cho Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2019 (vào ngày **18/6/2019**) theo yêu cầu của Tỉnh ủy Thái Nguyên tại Công văn số 1183-CV/TU ngày 10/6/2019; trên cơ sở nội dung đề xuất của Huyện ủy Định Hóa; Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị tham mưu, trả lời các nội dung kiến nghị của nhân dân huyện Định Hóa, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị (như kính gửi) căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và căn cứ **phụ lục phân công kèm theo** nghiên cứu các nội dung đề xuất, kiến nghị của huyện Định Hóa; tham mưu cho UBND tỉnh xem xét trả lời các nội dung kiến nghị; báo cáo UBND tỉnh trước **08h00'** ngày **12/6/2019**, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: **tonghopubndtn@thainguyen.gov.vn**.

2. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các nội dung trả lời của các Sở, ngành, đơn vị; tham mưu xây dựng Báo cáo của UBND tỉnh trả lời các nội dung kiến nghị của huyện Định Hóa để gửi Thường trực Tỉnh ủy chậm nhất trong ngày **13/6/2019**.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương phối hợp thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Huyện ủy Định Hóa;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH. *2b*  
hattt/CV.10/14b



**Vũ Hồng Bắc**

**PHỤ LỤC**  
**TRƯỞNG CÁC SỞ, NGÀNH THAM MƯU TRẢ LỜI**  
**NOI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA HUYỆN ĐỊNH HÓA**

(Ban ~~lưu~~ kèm theo ~~Sơ~~ UBND-TH ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh)



STT	Nội dung kiến nghị của huyện Định Hóa	UBND tỉnh giao cơ quan tham mưu, trả lời
1	<p>Theo Kế hoạch của tỉnh, trong năm 2019 huyện Định Hóa thực hiện sáp nhập xã Kim Sơn vào xã Kim Phương. Huyện đã xây dựng phương án bố trí cán bộ, công chức, tuy nhiên còn một số trường hợp là Trường các đoàn thể đời dư có bằng cấp chuyên môn không phù hợp để có thể bố trí, xét chuyển sang chức danh công chức chuyên môn. Vậy đề nghị Tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể để huyện tổ chức thực hiện.</p>	<p>Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trả lời nội dung</p>
2	<p>Đề nghị tỉnh xem xét, nâng mức trợ cấp cho lãnh đạo và kinh phí hoạt động thường xuyên của các hội đặc thù vì mức hỗ trợ như hiện nay là quá thấp chưa đảm bảo cho các hoạt động thường xuyên của các Hội, đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm.</p>	
3	<p>UBND tỉnh đã có Văn bản số 3889/UBND-CNN ngày 27/9/2018 về việc giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Km 31 (Quốc lộ 3) đến khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Nhà tưởng niệm Chu tịch Hồ Chí Minh). Tuy nhiên hiện nay, đoạn đường Quốc lộ 3C từ Ngã ba Quán Vuông đến hết địa phận thị trấn Chợ Chu đã xuống cấp, đề nghị Tỉnh bổ sung nâng cấp, mở rộng đoạn đường này vào báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và đề nghị dự án sớm được triển khai thực hiện.</p>	<p>Giám đốc Ban Quản lý dự án DTXD các công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trả lời nội dung</p>

STT	Nội dung kiến nghị của huyện Định Hóa	UBND tỉnh giao cơ quan tham mưu, trả lời
4	<p>Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. Huyện Định Hóa đã triển khai thực hiện nghiêm túc, năm 2019 triển khai thực hiện đối với 03 xã: Trung Hội, Phú Đình, Kim Phương. Tuy nhiên theo chủ trương của ngành công an việc thực hiện đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn phải hoàn thành trước năm 2021. Đối với chủ trương này, huyện Định Hóa gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện do hiện tại Trường Công an các xã, thị trấn đều đã được đào tạo chính quy và có năng lực, trình độ; các xã, thị trấn cơ bản đã có đủ số lượng cán bộ, công chức theo biên chế được giao, số cán bộ công chức còn thiếu ít vì vậy không đủ số lượng để bố trí hết số lượng Trường Công an sau khi thực hiện đưa công an chính quy về xã, thị trấn xong trước năm 2021, hiện tại có 20 đồng chí cần phải sắp xếp vào các chức danh khác, bên cạnh đó còn có 43 phó Trường công an xã, thị trấn chưa bố trí, sắp xếp được. Do vậy đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét để huyện tổ chức thực hiện bố trí, sắp xếp từng bước và hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2021-2025.</p>	<p><b>Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Định Hóa và các đơn vị liên quan tham mưu trả lời nội dung</b></p>
5	<p>Thực hiện Đề án khôi phục bảo vệ và phát triển rừng cảnh quan khu ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2020 theo Quyết định số 1134/QĐ-TTg, ngày 21/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ, đối với các hộ dân có diện tích đất rừng quy hoạch vào rừng đặc dụng (vì có điểm di tích lịch sử Quốc gia) không được khai thác, chi được hưởng mức hỗ trợ công chăm sóc, bảo vệ là 400.000 đồng/ha/năm; trong đó những hộ</p>	<p><b>Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với và các đơn vị liên quan tham mưu trả lời nội dung</b></p>

STT	<b>Nội dung kiến nghị của huyện Định Hóa</b>	<b>UBND tỉnh giao cơ quan tham mưu, trả lời</b>
	<p>dân có đất rừng sản xuất liền kề có điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế đồi rừng, có khả năng đem lại thu nhập cao. Đây là điều bất cập giữa các hộ dân có đất quy hoạch rừng đặc dụng và rừng sản xuất; đề nghị tỉnh xem xét, có cơ chế hỗ trợ đối với những diện tích rừng quy hoạch làm rừng đặc dụng, tránh thiệt thòi cho người dân.</p>	
6	<p>Năm 2017, huyện Định Hóa đã thực hiện xong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng, theo đó diện tích rừng sản xuất là 23.484,55ha, tăng 5.970,44 ha so với trước khi điều chỉnh. Hồ sơ đã được Sở Nông nghiệp nghiệm thu. Tuy nhiên đến nay quy hoạch này vẫn chưa được phê duyệt, vậy việc điều chỉnh quy hoạch này có được phê duyệt hay không, nếu được thì bao giờ được thực hiện. Hiện nay rất nhiều hộ gia đình khó khăn, bức xúc vì thiếu đất sản xuất.</p>	
7	<p>Thực hiện Kết luận số 274-KL/TU ngày 17/4/2018 của Thường trực Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 28/5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì buổi làm việc với các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp &amp; PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Định Hóa về việc xây dựng Đề án phát triển cây quế giai đoạn 2018-2030 của huyện Định Hóa bổ sung vào Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của tỉnh Thái Nguyên, tại hội nghị này đã thống nhất giao Sở Nông nghiệp &amp; PTNT là cơ quan chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Định Hóa xây dựng Đề án. Tuy nhiên, đến nay, hơn 01 năm huyện Định Hóa vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp &amp; PTNT và các ngành liên quan của tỉnh. Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo.</p>	<p><b>Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trả lời nội dung</b></p>

STT	Nội dung kiến nghị của huyện Định Hóa	UBND tỉnh giao cơ quan tham mưu, trả lời
8	<p>Trong danh mục khởi công mới các dự án của Nghị quyết số 84/2015/NQ-HBND, ngày 26/8/2015 của HĐND tỉnh, công trình: Hồ Khuôn Nhà, xã Quy Kỳ được ghi vốn từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; Hồ Khuôn Tát xã Phú Đình được ghi vốn đầu tư từ nguồn vốn ODA;</p> <p>Nghị quyết số 107/2015/NQ-HBND, ngày 24/3/2016 của HĐND tỉnh về Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng hạ tầng du lịch Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa.</p> <p>Tuy nhiên, đến nay 02 công trình trên vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Đề nghị Tỉnh quan tâm, bố trí nguồn vốn để 02 công trình trên sớm được đầu tư xây dựng đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân huyện Định Hóa, đồng thời góp phần tích trữ nước phục vụ nông nghiệp, giúp cân bằng sinh thái, phòng chống lũ ống, lũ quét cho vùng hạ lưu và là tiền đề phát triển mô hình du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng.</p>	<p><b>Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tham mưu trả lời nội dung</b></p>
9	<p>Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3174/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Khu du lịch lịch sử sinh thái liên hoàn Chùa Hang - Nhà tù Chợ Chu - Hồ Bảo Linh huyện Định Hóa. Ngày 03/8/2017, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó nêu “ưu tiên nguồn lực đầu tư vào Khu du lịch lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và các điểm đến có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa - lịch sử; du lịch lịch sử sinh thái”.</p>	<p><b>Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Định Hóa và các đơn vị liên quan tham mưu trả lời nội dung</b></p>

STT	Nội dung kiến nghị của huyện Định Hóa	UBND tỉnh giao cơ quan tham mưu, trả lời
	<p>Hiện nay, di tích lịch sử Nhà tù Chợ Chu (nằm trong quần thể di tích Quốc gia đặc biệt tại ATK Định Hóa) đã xuống cấp nghiêm trọng, rất cần được đầu tư tôn tạo, phục dựng nguyên trạng để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay; đồng thời cũng sẽ là một trong những điểm nhấn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với huyện Định Hóa, giúp cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đề nghị tỉnh quan tâm ưu tiên nguồn lực giúp huyện sớm đầu tư, tôn tạo, phục dựng di tích trên.</p>	
10	<p>Thực hiện Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án nhà máy luyện kim Á - Âu tại cụm công nghiệp Kim Sơn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho Công ty HH Dầu tư Quốc tế JIE LIDA Hồng Kông thực hiện, với quy mô công suất nhà máy là 16.000 tấn/năm. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu các quy định của Nhà nước, đặc biệt là quy định về tiêu chuẩn vệ sinh lao động tại Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế có quy định: Khoảng cách tối thiểu để bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường từ nhà máy đến khu dân cư là 1.000m trở lên. Đối chiếu với thực tế tại vị trí quy hoạch xây dựng nhà máy cho thấy khoảng cách từ vị trí xây dựng nhà máy đến khu dân cư, trường học chỉ khoảng 300 - 500m. Vậy đề nghị Tỉnh xem xét, bố trí việc xây dựng nhà máy ở địa điểm thích hợp, không làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của cộng đồng dân cư xung quanh khu vực dự kiến xây dựng nhà máy.</p>	<p><b>Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tham mưu trả lời nội dung</b></p>

STT	Nội dung kiến nghị của huyện Định Hóa	UBND tỉnh giao cơ quan tham mưu, trả lời
11	<p>Đề nghị sửa đổi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 08/09/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên Quy định về hạn mức giao đất; Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; Diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích đất ở được xác định lại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>8.1. Tại Khoản 10, Điều 18, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 Quy định "... Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa và cấp Giấy chứng nhận mới cho từng thửa đất mới sau chia tách". Tuy nhiên những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất nhưng phần diện tích đất còn lại không đủ điều kiện tách thửa đất chỉ chuyển với diện tích tối thiểu theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 8/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên Quy định về Hạn mức giao đất; Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; Diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích đất ở được xác định lại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (150m<sup>2</sup>), vì vậy trường hợp này phải chuyển toàn bộ thửa đất nhưng hộ gia đình, cá nhân không có điều kiện kinh tế để chuyển mục đích toàn bộ thửa đất, nên không thể chuyển mục đích.</p> <p>8.2. Đối với những trường hợp chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở nhưng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất của thửa đất không đủ diện tích tối thiểu quy định tại Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND (sau khi đã trừ hàng lang an toàn đường bộ, 40m<sup>2</sup> với thị trấn, hoặc 70m<sup>2</sup> với các xã), không thể hợp thửa với các thửa liền kề (vì là đất xen kẽ trong khu dân cư), nếu theo Quyết định số 38 thì những trường hợp này không được chuyển mục đích.</p>	<p>Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trả lời nội dung</p>

STT	Nội dung kiến nghị của huyện Định Hóa	UBND tỉnh giao cơ quan tham mưu, trả lời
	<p>Vì những khó khăn trên đề nghị sửa đổi Quyết định số 38 theo hướng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với các thửa đất chuyển mục đích theo diện tích tối thiểu (40m<sup>2</sup>, hoặc 70m<sup>2</sup>), diện tích đất nông nghiệp còn lại dưới 150m<sup>2</sup>, vẫn cho hộ gia đình được chuyển mục đích sang đất ở.</li> <li>- Đối với các thửa đất xen kẽ có diện tích dưới diện tích tối thiểu (40m<sup>2</sup> với thị trấn, hoặc 70m<sup>2</sup> với các xã), không thể hợp thửa với các thửa đất liền kề thì vẫn cho phép chuyển mục đích sang đất ở.</li> </ul>	